



ฉบับที่ 14/2561

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3 ปี 2561 ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ผลผลิตเกษตรยังขยายตัวดี ขณะที่ราคาพืชบางชนิดเพิ่มขึ้นทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัว ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวในหลายสัญชาติ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากหมวดเครื่องตี้อัลกอฮอลล์เพราะฐานสูง และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากการลงทุนในภาคการผลิต ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงแต่เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวจากไตรมาสก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกเป็นสำคัญ ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากผลผลิตข้าว ลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ยกเว้นผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเพราะเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกเพราะราคาปีก่อนไม่พอใจ ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ ราคาลำไยเพิ่มขึ้นตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกประกอบกับผลผลิตมีน้อยกว่าคาด ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกลดลงเพราะได้เร่งรับซื้อไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สอดคล้องกับยอดส่งออกข้าวในไตรมาสนี้ลดลง

ผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 14.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามผลผลิตหมวดเครื่องตี้อัลกอฮอลล์ เพราะฐานสูงในปีก่อนที่เป็นช่วงเร่งผลิตก่อนปรับภาษีสรรพสามิต หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงเพราะคู่ค้าในต่างประเทศปรับลดสต็อกสินค้า เพื่อรอประเมินผลกระทบจากนโยบายกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับโรงงานบางส่วนอยู่ระหว่างปรับสายการผลิต อย่างไรก็ตาม ผลผลิตหมวดอาหารแปรรูปผักและผลไม้ ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ลาว และมาเลเซีย ผลผลิตอุตสาหกรรมโลหะเพิ่มขึ้นตามความต้องการจากออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งฮ่องกง อเมริกา เกาหลีใต้ อังกฤษ ญี่ปุ่น และเอเชีย สำหรับนักท่องเที่ยวจีนชะลอลงเล็กน้อย เครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมในภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนขยายตัว สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการขายและมีรถยนต์รุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาด ด้านการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลับมาขยายตัวเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี โดยปรับดีขึ้นในทุกหมวดสินค้า

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 4.2 เพราะฐานสูงในปีก่อนที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านอัตราเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 91.5 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 96.0

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่านำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว ส่วนการลงทุนก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างหริมนทรัพย์ลดลง ขณะที่อุปทานคงค้างทั้งอาคารแนวราบและห้องชุดเหลืออยู่มาก

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกชะลอตัว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกไปยังเมียนมาลดลง เนื่องจากภาวะอุทกภัยในเมียนมาเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในช่วงปลายไตรมาสทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าส่งออกไปจีนตอนใต้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ เช่น ทุเรียน และมังคุด ส่วนมูลค่านำเข้าลดลงร้อยละ 0.2 ตามการนำเข้าสินค้าจากเมียนมาลดลงเพราะภาวะอุทกภัยเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวร้อยละ 1.0 เร่งตัวจากไตรมาสก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดลดลงตามราคาเนื้อสัตว์ ผลไม้สด ผักและผลไม้แปรรูป **อัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 เท่ากับไตรมาสก่อน โดยมีความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 569,393 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 668,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อจูงใจลูกค้า และความต้องการฝากเงินไว้เพื่อใช้โอนชำระหนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 84.9

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th